

TRẦN YÊN CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN CÂY KINH TẾ CHỦ LỰC

Là cây trồng có giá trị kinh tế cao, huyện Trần Yên đến nay đã phát triển được 3.576 ha tre măng Bát độ, trong đó gần 2.500 ha đang cho thu hoạch. Vụ măng năm 2020 là niên vụ thắng lợi nhất từ trước tới nay, sản lượng măng thương phẩm đạt gần 30.000 tấn, đem lại giá trị thu nhập gần 100 tỷ đồng cho nông dân.

Thực hiện chương trình phát triển trồng tre Bát Độ giai đoạn 2020- 2025, huyện Trần Yên chủ trương trồng mới 500 ha, riêng năm 2021 phấn đấu trồng mới 125 ha tre Bát độ. Hiện các xã



Sản phẩm tre măng Bát độ của người dân đã được ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài với giá thu mua ổn định.

Ảnh: LINH CHI

trong vùng quy hoạch của huyện đã tổ chức ra quân trồng tre măng, trong đó xã Kiên Thành phấn đấu trồng 35ha, xã Hồng Ca 35ha, xã Lương

Thịnh 35ha, xã Hưng Khánh 20ha. Năm nay, huyện chỉ đạo các địa phương triển khai rộng rãi cho nhân dân đăng ký trồng mới diện tích tối thiểu từ 0,5 ha/hộ

trở lên. Rà soát diện tích đất vườn hộ, đất trồng cây sau chu kỳ khai thác, đất chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả... sang trồng tre măng Bát độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay trồng mới trong tháng 3 này. Hiện tại, huyện Trần Yên đã hình thành chuỗi liên kết phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng Bát Độ. Công ty TNHH Vạn Đạt, Công ty cổ phần Yên Thành đã ký hợp đồng hợp tiêu thụ sản phẩm lâu dài, giá thu mua ổn định, có lợi cho nông dân.

MINH THÚY

Gần 1.500 cán bộ được tập huấn nâng cao năng lực triển khai OCOP

Giai đoạn 2018 - 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương và Trung tâm tư vấn và phát triển nông thôn Bắc bộ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn truyền về Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) cho 1.440 lượt cán bộ thực hiện Chương trình OCOP của các sở, ban, ngành đoàn thể và các tổ chức kinh tế, gồm doanh



Xã viên Hợp tác xã Quế Văn Yên nghiêm chỉnh thực hiện tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình OCOP.

nh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể có đăng ký kinh doanh trên địa bàn 9/9

huyện, thị xã, thành phố. Việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản

lý, hướng dẫn triển khai Chương trình OCOP đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, nội dung chương trình đào tạo, tập huấn phù hợp với yêu cầu thực tế xây dựng NTM tại địa phương. Qua công tác đào tạo, tập huấn cơ bản đã giúp cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến các địa phương nắm được những kiến thức cơ bản của Chương trình để tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể và cộng đồng dân cư thực hiện.

Q.T

Phát triển giao thông nông thôn ở Yên Bình

Trong năm 2020, từ nguồn vốn và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và sự đóng góp của nhân dân, huyện Yên Bình đã có thêm 105 km đường liên thôn được bê tông hóa, vượt 134% KH với tổng trị giá trên 162,2 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách huyện và nhân dân đóng góp là 29 tỷ đồng, đưa Yên Bình trở thành địa phương dẫn đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) của tỉnh. Nâng tổng số đường giao thông trực xã, liên xã, trực thôn, liên thôn được nhựa



Đổng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo xã Tân Nguyên ra quân làm đường GTNT.

hóa và bê tông hóa trên địa bàn huyện lên hơn 326km.

Nhiều địa phương trong huyện đã có những cách làm sáng tạo trong huy động sức dân. Tại xã Mỹ Gia, lấy

tinh thần của cán bộ đảng viên đi trước, bình quân mỗi năm địa phương huy động 2 - 3 đợt tham gia làm đường giao thông. Riêng năm 2020, xã đã bê tông được hơn 5,6km đường

GTNT, nâng tổng số đường được nhựa hóa và bê tông hóa của xã lên 17,1 km, tạo đà đưa Mỹ Gia cán đích nông thôn mới vào năm 2021. Tại xã Vĩnh Kiên, từ sự đồng thuận của người dân, xã đã có hơn 300 hộ tự nguyện hiến 60.000m2 đất để kiến thiết san tạo mở rộng hơn 38 km đường liên thôn, nội thôn, trong đó có 28 km đã được bê tông hóa. Vĩnh Kiên là xã được huyện đề nghị Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen. Huyện Yên Bình phấn đấu trong năm 2021 thực hiện bê tông hóa 80km đường giao thông.

M.N

AN THỊNH NỖ LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ nhân dân hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trước 3 năm. Tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM giai đoạn 2015 - 2020 của xã đạt trên 174 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhân dân trong xã còn tích cực đóng góp trên 6 nghìn ngày công lao động, hiến 22.000 m2 đất để kiên cố hóa được 46,3/60 km đường giao thông, đạt tỷ lệ kiên cố hóa đạt 77,1%.



Nhân dân xã An Thịnh tích cực sản xuất vụ đông.

Trong 5 năm qua, xã đã mở mới được 3,6 km đường giao thông, kiên cố hóa 12,5 km đường giao thông, trong đó nhân dân đóng góp 100% kinh phí kiên cố hóa 2,3 km

đường giao thông liên thôn; đầu tư 5,7 tỷ đồng xây dựng mới 4 cầu dân sinh qua Ngòi Bực, 1 cây cầu phục vụ sản xuất; xây dựng mới 1 nhà hiệu bộ, 6 phòng học 4 tỷ đồng; xây

dựng mới trạm y tế trị giá 3,6 tỷ đồng; nâng cấp và xây dựng mới 3 nhà văn hóa thôn, trị giá 931 triệu đồng; tu sửa, thi công mới 5,2 km mương thủy lợi, trị giá 2.879 triệu đồng... Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến năm 2017 xã An Thịnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, được công nhận xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra trước 3 năm.

TRƯỜNG PHONG